

LTS: Bài viết sau đây là ngäi ký tên Dân Sài Gòn, đang cư ngụ tại VN. Bài viết nhằm nêu những mặt tích cực của những người 'lòng trung thực' đang bị xói mòn ở VN.



TRÍCH

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo. Thưa các quý đồng bào và các vị khách quý. Thưa toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

Trong không khí vui mừng phấn khởi, với niềm tự hào và sự tin tưởng sâu sắc vào những thành tựu đã đạt được trong năm học mới, hôm nay thầy cô giáo và học sinh trường THCS và THPT Lê Hồng Phong long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2011-2012; là năm học có chủ đề Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2010-2011 vừa qua là năm học đầu tiên nhà trường được thành lập đi vào hoạt động và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra, thực hiện được sự minh bạch là tổ chức được các sự kiện trọng đại quan trọng ban đầu, làm tiền đề cho nhà trường phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo.

□

Giáo viên được phát huy tốt nhất đã đạt được, trong năm học 2011-2012 này, nhà trường tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mọi thầy cô giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tốt học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong toàn ngành. Tăng cường công tác quản lý học sinh, tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; nâng cao hiệu quả dạy học theo chương trình học, khả năng phù hợp với từng học sinh.

□

Kính thưa: □

Hôm nay, trong không khí trọng đại của các bạn chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng

Suy Nghĩ Về Lòng Trung Thành

Tác Giả: Dân Sài Gòn

Thứ Ba, 22 Tháng 11 Năm 2011 02:46

Tháng Tám và Qu&#c khánh 2/9, tr&#n ng THCS và THPT Đoàn Th& Đi& m long tr& n g t& ch& c L& khai gi& n g năm h& c m& i 2011-2012.

Tr&#c tiên, cho phép tôi thay m& t H& i đ& n g qu& n tr& , Ban giám hi& u, cùng toàn th& các th& y cô giáo và các con h& c sinh toàn tr&#n ng xin nhi& t li& t chào m& n g và trân tr& n g c& m & n các v& lãnh đ& o c& a B& GD&ĐT, H& i đ& n g Đ& i TW, UBND Thành

Ph& Hà N& i, S& GD&ĐT Hà N& i, quý v& đ& i bi& u đ& i di& n cho các c& quan ban ngành c& a Thành Ph& Hà N& i...

& V& i m& c tiêu xây đ& n g Đoàn Th& Đi& m thành m& t tr-&#n g ch& t l&#n g cao, trong năm h& c m& i này bên c& nh vi& c cùng v& i ngành giáo đ& c tri& n khai có chi& u sâu cu& c v& n đ& n g H& c t& p và làm theo t& m g&#n g đ& o đ& c H& Chí Minh, cu& c v& n đ& n g: M& i th& y giáo, cô giáo là m& t t& m g&#n g đ& o đ& c, t& h& c và sáng t& o; đ& n g th& i ti& p t& c tri& n khai phong trào Xây đ& n g tr&#n g h& c thân thi& n, h& c sinh tích c& c, tôi đ& n g các th& y, cô giáo và toàn th& các em h& c sinh toàn tr&#n g ti& p t& c nâng cao h& n n& a ch& t l&#n g đ& y và h& c, ph& n đ& u có nhi& u h& n s& h& c sinh đ& t gi& i trong k& thi c& p thành ph& ; t& l& h& c sinh đ& thi vào các tr&#n g chuyên, l& p chuyên, t& l& h& c sinh đ& vào đ& i h& c cao h& n năm h& c tr&#c ; tăng c&#n g ch& t l&#n g các ho& t đ& n g liên k& t giáo đ& c, tìm ki& m h& c b& n g, t& o đ& i u ki& n cho h& c sinh tham gia nhi& u cu& c thi có tính ch& t qu& c t& đ& t& o cho các con nhi& u c& h& i du h& c t& i các n&#c tiên ti& n

Kính th& a &

S& nghi& p giáo đ& c luôn là m& t lĩnh v& c quan tr& n g, có tác đ& n g m& nh m& đ& n s& t& n t& i và ti& n trình phát tri& n c& a m& i qu& c gia. Cách đây 66 năm, Ch& t& ch H& Chí Minh đã tâm huy& t g& i th& cho các thầy cô giáo và các em h& c sinh nhân ngày L& khai gi& n g đ& u tiên c& a n&#c VNDCCCH v& i l& i căn đ& n: Non sông Vi& t Nam có tr& n g v& vang hay không, dân t& c Vi& t Nam có b&#c t& i đài vinh quang đ& sánh vai v& i các c&#n g qu& c năm châu đ&#c hay không là nh& m& t ph& n l& n & công h& c t& p c& a các em...

Ngày nay, khi đ& t n&#c ta b&#c vào th& i kì h& i nh& p, th& i đ& i c& a CNH, HĐH, giáo đ& c đ&#c coi là qu& c sách hàng đ& u và tr& thành m& i quan tâm đ& c bi& t c& a toàn xã h& i. Chúng ta ph& i có trách nhi& m th& c hi& n t& t s& m& nh nâng cao dân trí, phát tri& n ngu& n nhân l& c, b& i đ&#n g nhân tài.

Tr&#n g TH, THCS và THPT Văn Lang b&#c sang tu& i th& 7, nhìn l& i ch& n g đ&#n g xây đ& n g và phát tri& n, chúng ta không kh& i t& hào vì nhà tr&#n g đã và đang đi đúng theo l& trình đã xây đ& n g. Tr&#n g c& a chúng ta đã t& n g b&#c c tr&#n g thành c& v& s& l&#n g và ch& t l&#n g v& i nh& n g minh ch& n g c& th& :

H T TRÍCH

Trên đây là trích đoạn của một số bài di văn khai giêng năm học mới 2011-2012 của một số ngôi trường trung học trên các nước Việt Nam mùa thu vừa qua

Nhưng bạn đã từng gặp sách đến mái trường Việt Nam trong những năm tháng sau 1975, các bạn nhận thấy gì qua những bài di văn này?

Nhìn xét đầu tiên là những bài di văn này không khác nhau gì mấy, cho dù chúng ở những trường thành khác nhau tại Bắc chí Nam của đất nước.

Nhìn xét thứ hai là những bài di văn này cũng tương tự so với những bài di văn đã được trong những ngày đầu trường cách đây vài chục năm.

Chúng không thấy hiện một chút gì về cuộc kháng chiến, xu hướng tiếp tục truyền của nền giáo dục Việt Nam. Chính giới truyền thông đã báo động trong suốt hơn một chục năm qua về sự xu hướng tiếp này. Những căn bệnh giáo dục nan y đến nỗi cho dù báo chí, người dân được phép trích, mà xin các chức năm rồi mà vẫn không chữa tìm ra lối thoát.

Chúng không thấy hiện một chút gì về nguy hiểm về học của nhiều phụ huynh có tiền ngày nay: cho con đi du học. Đến học chính của nhiều người không phải là để sau này con mình thành tài và giúp nước. Đến học du học là để thoát khỏi nền giáo dục lạc hậu của đất nước mình. Là để tìm kiếm hạnh phúc trên đất nước du học. Học nước có vẻ rồi, thì môn học ngoài là cần học để có những công việc làm việc để nâng cao hơn hơn so với bằng cấp trong nước.

Những bài di văn này để lại cho chúng ta những cảm xúc gì?

Đôi với một số người, đó có thể là sự tuyệt vọng về các học cải thiện nền giáo dục của Việt Nam ngày hôm nay. Đã hơn 35 năm rồi, mà những người lãnh đạo giáo dục vẫn chưa có một bước đi nào thực. Họ thấy sự nghĩ gì? Nếu không phải họ, ai sẽ là người cải thiện nền giáo dục Việt Nam?

Nhưng đôi với một số người khác, sự tuyệt vọng về nền giáo dục của nước nhà vẫn chưa phải là điều xấu nhất. Họ rùng mình khi nghĩ đến việc con cái mình hàng năm phải tiếp tục nghe những bài di văn như thế. Các người được lòng người nghe đến không tin vào những vào những điều mà mình nghe, mình nói. Ngay trong mái trường Việt Nam, thế hệ trẻ đã tiếp làm quen với những điều đố kỵ. Sự mất gốc về một đất nước này mới chính là hiểm họa lớn nhất cho tương lai của đất nước chúng ta.

Thực ra thì không có một xã hội nào mà không tồn tại sự gian dối. Không có quốc gia nào, dù là phương nào dám khẳng định là cộng dân mình chỉ có người chân thật. Vấn đề quan trọng chỉ là xã hội đó có thực sự đề cao sự trung thực, và phần nào người nào thực sự gian dối. Trường trung học Mỹ không có môn đạo đức công dân. Người Honest là một trong những giá trị mà xã hội Mỹ tôn sùng, và người Mỹ xem Fraud như là một tội trọng tội. Trong học đường Mỹ, tội copy là một tội u như c nhã đối với học sinh, luôn nhận được những sự trừng phạt nặng nề như t t t t y cô. Tổng Thống Nixon tội người hùng biến thành tội đồ của dân tộc Mỹ, phải một ch c v ch vì bị phát hiện gian trá trong vụ Water Gate.

Không khó lắm để tìm ra mình chúng và tính trung thực của người Nhật. Có một ví dụ về thái độ của xã hội Nhật đối với sự gian dối có liên quan đến Việt Nam là vụ án Đ i L Đông Tây. Vào năm 2008, sau khi có bằng chứng là công ty PCI của Nhật đã đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ để báo cáo sai lệch trúng thầu, 04 quan chức của công ty này đã bị bắt ngay lập tức. Chính phủ Nhật đã phải chính thức xin lỗi dân Nhật, vì tiền thu của họ đã bị chính phủ của họ xử dụng một cách nhem nhuốc. Chính phủ Nhật đã đình chỉ toàn bộ các khoản vay vốn cho Việt Nam, cho đến khi chính phủ Việt Nam chịu đem ông Sĩ ra xử để làm vết t t t n. Điều mà mai là chính phủ Việt Nam ban đầu còn che giấu, để nh đ u nh m chuy n này, và chỉ có hành động sau khi bị áp lực từ chính phủ Nhật!

Còn xã hội Việt Nam ngày nay có thái độ ra sao với sự gian dối?

Chuyến gian lận thi cử trong học đường là một trong những loại chuyện vui cười phổ biến trong xã hội chúng ta.

Chuyến quan chức Việt Nam mua bằng cấp giả để thăng quan tiến chức là chuyện ai cũng biết. Chuyến công an giao thông nhận hối lộ là chuyện thông thường ngày ngày xảy ra, là chuyện mà đứa con nít nào ngồi trên xe đi du lịch với gia đình đều thấy, vì bác tài xế làm chuyện này thông xuyên trên xa lộ.

Chuyến tài xế taxi ăn gian cước phí của khách hàng bằng mọi hình thức để kiếm tiền thích bằng mọi cách tiêu cực, không làm nghề vậy thì không sống nổi.

Chuyến săn xuýt ra những sản phẩm gian dối, vô trách nhiệm đối với người tiêu dùng để kiếm tiền thích bằng mọi cách tiêu cực là nhu cầu trên hết.

Còn nhiều lắm lắm những ví dụ như vậy. Số đời trá đã thông qua xã hội Việt Nam. Người Việt Nam, người già đến con nít, đã phải làm quen với sự gian dối, tìm cách biện minh cho sự gian dối. Lúc đầu, chúng cũng có những người thấy khó chịu trước sự đời trá. Nhưng nó xảy ra nhiều quá, rồi thì cũng quen. Rồi một ngày nào đó, nhận thấy rằng không đời trá thì mình bị thiệt thòi trong xã hội, những người trung thực cũng bắt đầu ăn gian nói dối một chút. Rồi một ngày một người

Thì nhìn lại, trong xã hội Việt Nam ngày nay, những con người chân thật thông minh có đưa về xã

Suy Nghĩ Về Lòng Trung Thành

Tác Giả: Dân Sài Gòn

Thứ Ba, 22 Tháng 11 Năm 2011 02:46

häi ở trên cao hay däi ở thäp? Có còn ai thäc sä tin räng thät thä là cha quä quäi? Có còn mäy ai dám däy con cái mình räng ngäi ở hiän sä gäp lành, räng ngäi ở thät thä vän có chä đäng trong xã häi?

Có mät đäi u chäc chän đäng trong läch sä nhän loäi: không có mät đät nä c nào trä thành mät cäng quäc bäng nhäng ngäi dân không coi träng sä trung thäc, läy sä gian däi làm lä sinh tän. Vän chäa có ai trong chính quyän, xã häi Việt Nam đäng ra nhän lãnh trách nhiäm khôi phäc läi giá träcäa lòng trung thäc cäa ngäi Việt Nam. Nhä väy có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bät läc?

Chäa hän là nhä väy. Viäc gän giä giá träcäa lòng trung thäc vän có thä thäc hiän đäc bäi mät đän väc bän cäa dân täc Việt täng ngàn xäa: gia đänh

Näu trong gia đänh bän vän kiên trì däy con mình giä gìn lòng trung thäc, thì xã häi sä khó biän chúng thành nhäng kä gian däi. Näu có mät vài gia đänh cùng tin täng vào giá träcäa lòng trung thäc liên kät läi, viäc gän giä niäm tin vào lòng trung thäc sä väng mänh hän. Làm đäc mät đäi u nhä nhä väy, bän đang gän giä đäc kho báu län nhät đä khôi phäc Việt Nam trong täng lai: Yäu tä con ngäi.

Dân Sài Gòn